

## **BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ASCENSION SAINT THOMAS**

### **Tóm Tắt Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính**

Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Ascension Saint Thomas (“Tổ chức”) cam kết và tôn trọng phẩm giá của mỗi người với mỗi quan tâm đặc biệt đối với những người gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Ascension Saint Thomas có cam kết bình đẳng trong việc quản lý các nguồn lực chăm sóc sức khỏe của mình như một dịch vụ cho toàn bộ cộng đồng. Để thực hiện các nguyên tắc này, Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Ascension Saint Thomas cung cấp hỗ trợ tài chính cho một số cá nhân nhận được dịch vụ trường hợp cấp cứu hoặc chăm sóc cần thiết về mặt y tế khác từ Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Ascension Saint Thomas. Bản tóm tắt này cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính của Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Ascension Saint Thomas.

#### **Ai Sẽ Hội Đủ Điều Kiện?**

Hỗ trợ tài chính nhìn chung được xác định dựa trên tổng thu nhập hộ gia đình của quý vị so với Mức Nghèo Liên Bang. Nếu thu nhập của quý vị thấp hơn hoặc bằng 250% Mức Nghèo Liên Bang, quý vị có thể nhận miễn trừ chăm sóc từ thiện 100% trên phần chi phí mà quý vị phải chịu trách nhiệm thanh toán. Nếu thu nhập của quý vị cao hơn 250% Mức Nghèo Liên Bang nhưng không vượt quá 400% Mức Nghèo Liên Bang, quý vị có thể nhận được mức chiết khấu trên thang đôi chiếu. Nếu quý vị đang có nợ y tế cho dịch vụ chăm sóc khẩn cấp và chăm sóc cần thiết về mặt y tế khác vượt quá thu nhập của quý vị, quý vị có thể đủ điều kiện nhận chiết khấu. Nếu quý vị sở hữu tài sản vượt quá 250% thu nhập Mức Nghèo Liên Bang, quý vị có thể không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính. Quý vị có thể phải trả một khoản phí cố định nhỏ cho các dịch vụ. Bệnh nhân đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính sẽ không bị tính phí chăm sóc đủ điều kiện cao hơn số tiền thường được lập hóa đơn cho bệnh nhân có bảo hiểm.

#### **Các Dịch Vụ Nào Được Chi Trả?**

Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính áp dụng cho dịch vụ chăm sóc khẩn cấp và chăm sóc cần thiết về mặt y tế khác. Các thuật ngữ này được định nghĩa trong Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính. Mọi dịch vụ chăm sóc khác sẽ không được chi trả bởi Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính.

#### **Tôi Có Thể Đăng Ký Bằng Cách Nào?**

Để đăng ký nhận hỗ trợ tài chính, thông thường quý vị sẽ hoàn thành đơn đăng ký bằng văn bản và cung cấp tài liệu hỗ trợ như được mô tả trong Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính và đơn đăng ký Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính.

Đơn đăng ký Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính và hướng dẫn đăng ký Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính sẽ được cung cấp theo yêu cầu của bệnh nhân tại thời điểm cung cấp dịch vụ.

Nếu bệnh nhân muốn đăng ký hỗ trợ tài chính sau (các) ngày sử dụng dịch vụ, bệnh nhân có thể truy cập vào đơn đăng ký Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính và hướng dẫn đăng ký Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính và in trực tiếp từ trang web của Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Ascension Saint Thomas.

Bệnh nhân cũng có thể yêu cầu một bản sao đơn đăng ký Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính và hướng dẫn đăng ký Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính qua đường bưu điện. Để yêu cầu một bản sao của các tài liệu qua đường bưu điện, bệnh nhân nên gọi cho Tổ chức bệnh viện theo số 629-253-5300.

### **Tôi Có Thể Nhận Được Trợ Giúp với Đơn Đăng Ký Như Thế Nào?**

Để được trợ giúp về đơn đăng ký Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, quý vị có thể liên hệ với Tổ chức tại 629-253-5300. Hỗ trợ bổ sung cũng có sẵn theo yêu cầu trong bất kỳ địa điểm nhận đơn nào.

### **Tôi Có Thể Nhận Thêm Thông Tin Bằng Cách Nào?**

Các bản sao của Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính và mẫu đơn đăng ký Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính có tại [www.ascensionrehabhospital.com](http://www.ascensionrehabhospital.com). Quý vị cũng có thể nhận các bản sao miễn phí của Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính và đơn đăng ký Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính qua đường bưu điện bằng cách gọi cho Tổ chức theo số 629-253-5300. Thông tin bổ sung về Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính cũng có sẵn theo yêu cầu.

### **Sẽ Thế Nào Nếu Tôi Không Đủ Điều Kiện?**

Nếu quý vị không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính theo Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, quý vị có thể đủ điều kiện theo các loại hỗ trợ khác. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ qua điện thoại theo số 629-253-5300.

**Bản dịch của Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, hướng dẫn và đơn đăng ký Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính cũng như bản tóm tắt bằng ngôn ngữ đơn giản này có sẵn bằng các ngôn ngữ sau trên trang web của chúng tôi và theo yêu cầu:**

Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Việt, tiếng Lào và tiếng Ả Rập, tiếng Hàn.